

Legal Clinic on Rights & Personnel Status,

DISAC OF CATHOLIC SURATTHANI FOUNDATION, RANONG OFFICE

104/3 Village No.2, Bangnon Sub-district, Muang District,
Ranong Province 85000, Thailand



ความเห็นทางกฎหมาย

“ความจำเป็นในการพิสูจน์สัญชาติบุตรแรงงานเมียนมาร์”

ในประเทศไทยมีบุตรหลานแรงงานชาวเมียนมาร์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเป็นเด็กที่เกิดในประเทศไทย และเดินทางจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับบิดามารดา โดยเด็กทั้ง ๒ กลุ่มนี้ยังคงเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง และไม่มีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลว่าเป็นพลเมืองสัญชาติใด ยกเว้นเด็กที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ได้รับเอกสารรับรองตัวบุคคลหรือหนังสือเดินทาง และได้รับการตรวจลงตราเป็นที่เรียบร้อย

แต่ก็ยังมีบุตรแรงงานชาวเมียนมาร์อยู่เป็นจำนวนมากที่มีได้รับ โอกาสนี้ มีอาจมีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวว่าเป็นคนของสัญชาติเมียนมาร์ เพราะนโยบายของรัฐเปิดโอกาสให้แต่เพียงบุตรแรงงานอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ซึ่งบิดามารดายังมีได้มีการพิสูจน์สัญชาติ เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติพร้อมกับบิดามารดาเท่านั้น¹

โดยสามารถแบ่งประเภทของเด็กที่มีอาจเข้าถึงโอกาสนี้ได้ทั้งหมด ๔ กลุ่มคือ

๑.เด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ที่บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ก่อนหน้าที่จะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

๒.เด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ที่บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาผ่านการพิสูจน์สัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ แต่นายจ้างมิได้นำบุตรของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ

๓.เด็กที่อายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี² ที่อยู่ในฐานะผู้ติดตาม และไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในสถานศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ชายแดนไทย-เมียนมาร์

¹ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

² อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๑ เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น



Legal Clinic on Rights & Personnel Status,

DISAC OF CATHOLIC SURATTHANI

FOUNDATION, RANONG OFFICE

104/3 Village No.2, Bangnon Sub-district, Muang District,
Ranong Province 85000, Thailand



๔.เด็กที่อายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี ที่ขอใบอนุญาตทำงานและพิสูจน์สัญชาติ แต่มีเหตุทำให้ไม่อาจเข้ากระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้

เด็กทั้งหลายเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง และอาศัยอยู่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกผลักดันกลับไปสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์เพราะถูกสันนิษฐานว่าเป็นพลเมืองชาวเมียนมาร์ ส่วนผู้ที่ให้ที่พักพิงก็จะเสี่ยงต่อการถูกจับกุมเช่นกัน

เมื่อบิดามารดาที่เป็นชาวเมียนมาร์ได้กล่าวอ้างว่าบุตรของตนเป็นชาวเมียนมาร์ จึงควรได้รับโอกาสที่จะนำลูกเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิในสัญชาติเมียนมาร์ตามบิดามารดาด้วย หากบิดามารดาได้มีการนำบุตรเข้าพิสูจน์สิทธิในสัญชาติแล้ว ปรากฏว่ามีได้รับการรับรองว่าเป็นพลเมืองเมียนมาร์ เด็กก็จะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ หากเด็กผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรไทยประเภทใดประเภทหนึ่ง ประเทศไทยก็ต้องจัดการพัฒนาสถานะของเด็กต่อไป

ณ ปัจจุบันนี้ บุตรหลานของแรงงาน ๓ สัญชาติ ที่อยู่ในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทุกวัน จำเป็นที่จะต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ทั้งนี้เพื่อ ๆ เด็ก ๆ จะมีสัญชาติ มีชีวิตที่มีความมั่นคงว่ามีรัฐชาติเป็นเจ้าของตัวบุคคล มีประเทศที่เข้ามาปกป้องดูแล มีต้องคลุมเครือและตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติเช่นทุกวันนี้

ด้วยความเคารพ

ลงชื่อ.....ผู้ทำความเห็น/ทนายความ

(นายชาติชาย อมรเลิศวัฒนา)